



พลศึกษา มศว เปิด 6 สาขาใหม่ ด้านสุขภาพ-นันทนาการ-สาธารณสุข

พลศึกษา มศว โชว์เปิดสาขาใหม่ ให้ความสำคัญทางสังคมเป็นหลักย้ำไทยยังขาดผู้นำด้านสุขภาพ-นันทนาการ- สาธารณสุข

รศ.ดร.พันธ์วิโรจน์ ขวัญบูรณาจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 คณะพลศึกษาจะเปิดสอบตรงใน 6 สาขาคือ 1. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบ่งเป็นวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 2. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งเป็นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3. สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 4. สาขาพลศึกษา สุขศึกษา และสุขศึกษาเรียนควบคู่กับพลศึกษา ซึ่งเราเรียกว่า วิชาเอกคู่ ในแต่ละสาขานั้นนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย สนใจดูแลสุขภาพและไม่เน้นแค่สุขภาพกายเพียงอย่างเดียวเรา ยังเน้นเรื่องสุขภาพใจอีกด้วย สาขานี้รับโควตานักกีฬาจากทั่วประเทศ สามารถยื่นหลักฐานต่างๆ ได้ที่คณะพลศึกษา การเรียนในแต่ละสาขาของคณะพลศึกษานั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเรียนง่าย หรือเรียนสาขาอะไรไม่ได้ก็หันมาเรียนพลศึกษา ความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการเรียนคณะพลศึกษาที่ มศว นั้น เราเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอยู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาอาจจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐานมากน้อยไม่เท่ากัน “สำหรับปีการศึกษา 2553 ทางคณะเปิดรับสาขาสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยและสิ่งแวดล้อม อีกคณะที่เกิดขึ้นใหม่คือผู้นำนันทนาการ ทั้งสองสาขาใหม่นี้เกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นว่าสังคมในขณะนี้ยังต้องการบุคลากรด้านการให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา พฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิต

ที่ดี อีกทั้งในขณะนี้ความรู้ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมยังมีพื้นที่ว่าง
อีกมากที่จะให้บุคลากรด้านนี้ได้ทำงาน ตลอดถึงเรายังต้องการผู้นำ
หันหน้าการ ผู้นำกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับ
บุคคลและองค์กรต่างๆ การเกิดสาขาใหม่ของคณะพลศึกษาจึงมอง
สังคมในภาพกว้างเป็นฐานสำคัญ”

รศ.ดร.พันธ์วีระ กล่าวอีกว่า ในการสอบตรงของคณะ
พลศึกษาทุกสาขาวิชาต้องสำเนาหลักฐานความสามารถหรือผลงาน
ตลอดถึงการที่นักเรียนมีโอกาสไปบำเพ็ญประโยชน์กับทางโรงเรียน
หรือต่อสังคม หรืออาจจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ
ควรจะเสนอเข้ามาเป็นแฟ้มสะสมผลงาน และส่งได้ที่ศูนย์การประเมิน
ผลและรับนิสิตใหม่ มศว สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

นอกจากนี้ทางคณะพลศึกษายังได้ร่วมมือกับ 6 สถาบัน
ตั้ง “ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา” ระหว่าง 6
สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สถาบันการพลศึกษา ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นสาขาวิชาที่สำคัญ
อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาเพราะมีส่วนช่วยให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ
ในการแข่งขัน และสร้างสถิติใหม่ในการแข่งขัน ดังนั้น ที่คณะ และ
สำนักวิชาที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 6สถาบัน มีความ
ร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาศาสตร์ และการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนางานวิจัย จึงเป็นเรื่องน่ายินดี

การรวมกลุ่มของ 6 สถาบัน เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะ
ปัจจุบันการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาขยายตัวอย่าง
กว้างขวาง และครอบคลุมทุกระดับการศึกษา โดยที่ประชุมคณบดี
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา และการจัดทำ พ.ร.บ.วิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาบุคลากร นิสิต นักศึกษา และ
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ โดยกิจกรรมแรกที่ทำคือ การจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 International Conference on Sport and
Exercise 2009 ที่ผ่านมา